

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA TIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ba Tiêu, ngày tháng 6 năm 2022

Số: /BC-UBND

BÁO CÁO

Tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021

Thực hiện Công văn 74/PNV ngày 20/6/2022 của Phòng Nội vụ huyện Ba Tơ về việc báo cáo tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021; những khó khăn, vướng mắc; định hướng đến năm 2030 và đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân xã Ba Tiêu báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Đã khẳng định rõ Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Hội đồng nhân dân xã cùng với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã và các ban ngành có liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã.

Hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021 có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ quyền hạn theo luật định. Đa số các đại biểu của Hội đồng nhân dân xã đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, Thường trực, các Ban và các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, luôn năng động sáng tạo, vận dụng linh hoạt những quy định của pháp luật, cải tiến phương thức hoạt động để nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy dân chủ trong hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Công tác giám sát có nhiều đổi mới về quy mô, phạm vi và hình thức giám sát, đã kịp thời phát hiện và chỉ ra những tồn tại hạn chế, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã giúp cho Ủy ban nhân dân xã khắc phục kịp thời, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh.

1. Về tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã

- Về tổ chức của HĐND cấp xã (Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Đại biểu HĐND).

Tổng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã đầu nhiệm kỳ là 25 vị đại biểu, đến giữa nhiệm kỳ đang hoạt động là 24 đại biểu (giảm 01 đại biểu) lý do biến động trong nhiệm kỳ có 01 đại biểu chuyển đến công tác đơn vị khác.

Về chất lượng đại biểu:

+ Về trình độ học vấn Trung học cơ sở: 02 vị chiếm tỷ lệ 8,3 % tổng số đại biểu HĐND.

+ Về trình độ học vấn Trung học phổ thông: 22 vị đại biểu, chiếm tỷ lệ 91,6 % tổng số đại biểu HĐND.

Về trình độ chuyên môn:

+ Trung cấp có 02 vị đại biểu chiếm tỷ lệ 8,3 % tổng số đại biểu.

+ Cao đẳng có 01 vị đại biểu chiếm tỷ lệ 4,1% tổng số đại biểu.

+ Đại học có 12 vị đại biểu chiếm tỷ lệ 50 % tổng số đại biểu.

Trình độ lý- luận chính trị:

+ Sơ cấp: 10 vị đại biểu chiếm tỷ lệ 41,66 % tổng số đại biểu HĐND.

+ Trung cấp: 14 vị đại biểu chiếm tỷ lệ: 58,33% tổng số đại biểu HĐND.

Về số lượng đại biểu không chuyên trách có 11 vị đại biểu HĐND chiếm tỷ lệ 45,83 % tổng số đại biểu HĐND.

* Các ban của HĐND xã:

Tổng số đại biểu của Ban kinh tế 05 người và Ban pháp chế 05 người.

- Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND xã, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND cấp xã.

Về cơ cấu đại biểu HĐND xã: Đảm bảo tính đại diện cho các thành phần kinh tế, các nhóm dân cư, nhìn chung đại biểu HĐND thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của HĐND. Tham dự kỳ họp tỷ lệ cao trên 99 % trước và sau kỳ họp thực hiện tiếp xúc cử tri đầy đủ, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp và chuyển tải đầy đủ đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, trả lời. Đại biểu HĐND đã tăng cường giám sát và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc mà xã hội và cử tri quan tâm. Một số đại biểu HĐND xã đã tham gia hoạt động giám sát của Thường trực HĐND xã. Công tác tiếp dân, đa số đại biểu thực hiện lồng ghép vào các tổ chức họp tổ, thôn...

Tuy nhiên một số đại biểu HĐND chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND, hoạt động còn lúng túng, có đại biểu cả nhiệm kỳ chưa một lần phát biểu, thảo luận, chất vấn. Đại biểu có hiểu biết nhưng vẫn còn biểu hiện né tránh, ngại va chạm; có nơi, có lúc việc tiếp xúc cử tri còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Tham gia giám sát giữa các kỳ họp còn ít.

- Về mối quan hệ giữa HĐND cấp xã với cấp ủy Đảng, Mặt trận tổ quốc; các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cấp xã và với thôn.

Trước khi mỗi kỳ họp Thường trực HĐND xã gửi các báo cáo và các văn bản có liên quan để phục vụ kỳ họp cho Thường trực Đảng ủy, TT Đảng ủy chỉ đạo TT HĐND xã trong việc tổ chức thực hiện tại các kỳ họp đảm bảo theo quy trình, nội dung của kỳ họp để đạt hiệu quả công việc.

Thường trực HĐND xã đã phối hợp chặt chẽ với UBND chuẩn bị chu đáo các văn bản, tài liệu phục vụ cho kỳ họp. Các văn bản của Thường trực HĐND xã trình trước kỳ họp để bổ sung, hỗ trợ làm sáng tỏ hơn nội dung báo cáo, Nghị quyết, tờ trình,... của UBND, giúp cho đại biểu nắm vững được nội dung cụ thể và sâu sắc để thảo luận và quyết định, do vậy đã góp phần nâng cao chất lượng

các kỳ họp. Giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND đã phối hợp chặt chẽ với UBND xã trong việc xử lý các vấn đề phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết của HĐND và tạo điều kiện để UBND chỉ đạo, điều hành thuận lợi hơn.

Trong quá trình hoạt động, Thường trực HĐND xã và Ban thường trực Ủy ban MTTQVN xã đã xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp hoạt động. Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã và đại diện các ban ngành, đoàn thể được mời dự các kỳ họp và các hoạt động khác của HĐND xã. TTHĐND thường xuyên thông báo hoạt động của mình cho Ủy ban MTTQVN xã theo qui định và ngược lại.

- Trước khi tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm, Thường trực HĐND xã đều phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN xã thống nhất về thời gian, địa điểm, thành phần mời tham gia tiếp xúc cử tri và ban hành công văn gửi đến các thôn và đại biểu HĐND xã; cũng như phối hợp với UBND xã chuẩn bị nội dung báo cáo và các tài liệu có liên quan để đại biểu nghiên cứu báo cáo trước cử tri.

2. Về tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã

2.1. Về tổ chức, bộ máy của UBND cấp xã.

Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng với trình độ chuyên môn đào tạo, phân công rõ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường tính chuyên nghiệp hóa của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tổng số cán bộ, công chức hiện tại là: 19 người; Trong đó: 01 Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã; 01 PBT TT Đảng ủy; 01 Chủ tịch UBND xã; 01 PCT HĐND xã; 01 PCT UBND xã; 01 CT UBMTTQVN xã; 01 CT HCCB xã; 01 CT HND xã; 01 CT HLHPN xã; 01 BT Đoàn xã và 09 công chức: 02 Văn phòng - Thống kê, 02 Địa chính-NN-XD&MT, 01 Văn hóa - xã hội; 02 Kế toán, 01 Trưởng CH Quân sự và 01 Tư pháp - Hộ tịch.

- Về chất lượng cán bộ, công chức cấp xã: Số cán bộ, công chức xã bố trí theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP tại thời điểm báo cáo là: 19 người (chưa tính Trưởng CA chính quy); Trình độ chuyên môn Đại học: 15 người, đạt 79%; trình độ Cao đẳng: 01 người, chiếm 5,2%; trình độ Trung cấp: 02 người, chiếm 10,5%. Trình độ chính trị từ trung cấp trở lên: 18 người, chiếm 95%.

2.2. Về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã theo các lĩnh vực quản lý Nhà nước ở địa phương.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND xã đã ban hành quy chế làm việc, phân định rõ chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, lề lối, nội quy làm việc, quy định chế độ báo cáo, chế độ kiểm điểm đánh giá của tập thể Ủy ban, cá nhân các thành viên UBND xã; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các công chức chuyên môn thuộc UBND xã.

Hàng năm UBND xã đều xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trình HĐND cùng cấp; tổ chức họp UBND xã định kỳ hàng tháng, duy trì chế độ họp trực báo sáng thứ hai hàng tuần của UBND xã, thực hiện tốt chế độ báo cáo, xây dựng và ban hành các văn bản để phục vụ trong việc chỉ đạo và điều hành của UBND xã.

2.3. Về hoạt động điều hành của tập thể UBND cấp xã và Chủ tịch UBND cấp xã.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân xã; báo cáo kết quả công tác trước Hội đồng nhân dân xã khi được yêu cầu và báo cáo công tác trước cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực. Ủy viên Ủy ban nhân dân xã chủ động tra cứu, tiếp cận văn bản, thông tin chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, xã hoặc đề xuất của các ngành, thôn, nếu thuộc phạm vi trách nhiệm tham mưu của ngành mình thì chủ động tham mưu ngay, không cần chờ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã.

Chịu trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giải quyết các đề nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến độ trình các chương trình, đề án, kế hoạch, dự án, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính do cơ quan mình chủ trì chuẩn bị.

Ủy viên Ủy ban nhân dân xã phải tham gia, phối hợp giải quyết công việc của tập thể Ủy ban nhân dân xã, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã uỷ quyền và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Phải tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ; phiên họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của Ủy ban nhân dân xã khi được triệu tập; thảo luận và biểu quyết những vấn đề được đưa ra phiên họp hoặc Phiếu ghi ý kiến. Ủy viên Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm góp ý, thể hiện chính kiến cá nhân đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể Ủy ban nhân dân xã mà UBND xã gửi lấy ý kiến bằng văn bản.

UBND xã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động của Ủy ban nhân dân xã.

2.4. Về mối quan hệ giữa UBND cấp xã với cấp ủy Đảng, Mặt trận tổ quốc; các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cấp xã và với thôn.

Ủy ban nhân dân xã giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã.

Ủy ban nhân dân xã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND xã trong việc chuẩn bị chương trình, nội dung làm việc của kỳ họp HĐND xã, các báo cáo, đề án trình HĐND xã; giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của HĐND xã, các Ban của HĐND xã; trả lời chất vấn của đại biểu HĐND xã; trả lời kiến nghị của cử tri.

Ủy ban nhân dân xã tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh, tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban nhân dân xã và các thành viên Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm giải quyết và trả lời các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công các thành viên Ủy ban nhân dân phụ trách, chỉ đạo, nắm tình hình ở các thôn. Hàng tháng, các thành viên Ủy ban nhân dân làm việc với Trưởng thôn thuộc địa bàn được phân công phụ trách hoặc trực tiếp làm việc với thôn, KDC để nghe phản ánh tình hình, kiến nghị và giải quyết các khiếu nại của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Trưởng thôn kịp thời báo cáo với Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tình hình mọi mặt của thôn, KDC, đề xuất biện pháp giải quyết khi cần thiết, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

II. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Hoạt động của chính quyền xã Ba Tiêu giai đoạn 2016-2021 có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ quyền hạn theo luật định. Thường trực HĐND, UBND xã, các Ban và các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, luôn năng động sáng tạo, vận dụng linh hoạt những quy định của pháp luật, cải tiến phương thức hoạt động để nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy dân chủ trong tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016-2021 còn có những hạn chế, nhận thức của một số đại biểu HĐND xã chưa đầy đủ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; chất lượng hoạt động chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội, vấn đề bức xúc của xã hội, cử tri quan tâm, có lúc, có nơi chưa xử lý kịp thời.

Để chính quyền cấp xã giai đoạn tới đạt chất lượng, hiệu quả, UBND xã đề xuất các nội dung sau:

- Làm tốt công tác tham mưu, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng đối với HĐND và UBND xã; tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ, đồng bộ giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Đoàn thể chính trị xã hội và các Trưởng thôn.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung, phát huy sức mạnh tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐND và UBND xã; kiểm tra cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, việc chấp hành nội qui, qui chế hoạt động của cơ quan.

Trên đây là báo cáo thực trạng tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã và những giải pháp về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trong giai đoạn hiện nay, UBND xã đề nghị Phòng Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- CBCC xã;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thu

